

## ชักชวนแนวทางการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.

นำเสนอเมื่อ : 24 เม.ย. 2564

**สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน**  
**มีหนังสือแจ้งชักชวนแนวทางการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.**

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 โดยได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย และลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ที่ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ชี้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่ครูสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน และได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเจตนารมณ์ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการตามแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 โดยการจ้างบุคคลที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนควรคำนึงถึงการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วย

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๙๙๙๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒  
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย และลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ที่ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่ครูสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน และได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเจตนารมณ์ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการตามแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการจ้างบุคคลที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนควรคำนึงถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งสถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑  
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒

ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ](#)